

องค์ประกอบที่4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1	:	ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้	:	กระบวนการ
การเก็บข้อมูล	:	ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)
ผู้รับผิดชอบหลัก	:	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :

ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
1	กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานระดับคณะ มีการจัดทำแผนงบประมาณโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการนำงานศิลปวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยบุคลากรทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ (BSRU4.1-01, BSRU4.1-02, BSRU4.1-03, BSRU4.1-04)	BSRU4.1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย BSRU4.1-02 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม BSRU4.1-03 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ BSRU 4.1-04 แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

2	จัดทำแผนด้านทำนุบำรุง ศิลปะ และวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่กำหนดภารกิจด้านการทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยมีหน่วยงานหลักคือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้แต่ละกิจกรรมและโครงการได้ดำเนินการตามแผนอย่างครบถ้วนและเหมาะสมโดยกระจายการจัดกิจกรรมไปสู่คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณ	BSRU 4.1-03 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ BSRU4.1-04 แผนกลยุทธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม BSRU4.1-05 แผนปฏิบัติราชการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
		เพื่อให้แต่ละกิจกรรมและโครงการได้ดำเนินการตามแผนอย่างครบถ้วนและเหมาะสม โดยกระจายการจัดกิจกรรมไปสู่คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา (BSRU 4.1-03, มบส. BSRU4.1-04, BSRU4.1-05, BSRU4.1-09, BSRU4.10, BSRU4.1-11, BSRU4.1-12)	BSRU4.1-09 แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ แผน BSRU4.1-10 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ จัดการ BSRU4.1-11 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี BSRU4.1-12 กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3	กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	<p>สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดำเนินงานตามแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ และการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งกิจกรรมจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและจากคณะ/สถาบัน/สำนัก ต่าง ๆ และจากทางอย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังนิสิต นักศึกษา รวมไปถึงบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (BSRU4.1-06 BSRU4.1-07 และ BSRU4.1-08)</p>	<p>BSRU4.1-06 หนังสือบริบทวัฒนธรรม BSRU4.1-07 รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และรายงานการประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม BSRU4.1-08 วารสารที่ทัศน์วัฒนธรรม</p>
4	ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทั้ง 4 คณะ มีการติดตามและประเมินผลการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ของ แผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการบูรณาการให้เข้ากับกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคณะ/สถาบัน/สำนัก และกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดตัวบ่งชี้และติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ (BSEU4.1-06)</p> <p>โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำแบบประเมินผลใน การจัดกิจกรรมในทุกโครงการ เช่น</p>	<p>BSRU4.1-06 หนังสือบริบทวัฒนธรรม BSRU4.1-13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ เครื่องลมทองเหลืองฯ</p>
ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน

		<p>1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา ทักษะการปฏิบัติ เครื่องลมทองเหลือง และการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลือง (All about Brass) เป็นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองให้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี</p> <p>2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โขน ครุศาสตร์บ้านสมเด็จจาครั้งที่ 5 ของสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการให้ความรู้ การฝึกหัดนาฏกรรมโขน แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และบุคคลที่สนใจทั่วไป</p> <p>3. โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ของสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>4. โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง “จตุภาค สมังคี นฤมิต” ของคณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นโครงการส่งเสริมคุณค่า และสร้าง ความตระหนักถึง ความสำคัญของวัฒนธรรมและ ประเพณีไทย และบุคคลทั่วไป</p> <p>5. โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามรอยวีรบุรุษผู้กล้า ลัดเลาะย่านคลองบางหลวง ยลศิลป์ อารามย่านตลาดพลู สู่คลองภาษีเจริญ” เป็นการจัดกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษา ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น และนิสิต โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับนักศึกษารายวิชา “การวางแผนการจัดการท่องเที่ยว” และ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”</p> <p>6. กิจกรรม "บายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับ นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557" โดย สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิตทั้ง 5 คณะ</p>	<p>BSRU4.1-14 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ โขนครุศาสตร์ฯ</p> <p>BSRU4.1-15 โครงการ สืบสานประวัติศาสตร์ ตา ม ร อ ย ส ม เต็ จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์</p> <p>BSRU4.1-16 โครงการ สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง “จตุภาค สมังคี นฤมิต”</p> <p>BSRU4.1-17 ตามรอย วีรบุรุษผู้กล้า ลัดเลาะ ย่านคลองบางหลวง ยลศิลป์ อารามย่านตลาดพลู สู่คลองภาษีเจริญ</p> <p>BSRU4.1-18 กิจกรรม "บายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับ นิสิตใหม่ปี การศึกษา 2557”</p> <p>BSRU4.1-19 กิจกรรม วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์</p> <p>BSRU4.1-20 กิจกรรม แห่ง เทียน พ ร ร ช า มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p>
--	--	---	---

ชื่อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
------	-------------------	----------------	---------------

	<p>7. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา นำโดย สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น</p> <p>8. กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “ผู้นำเยาวชน เรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” รุ่นที่ ๑ ที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานงาน ศิลปวัฒนธรรมและโครงการตามพระราชดำริ</p> <p>9. กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อแผ่นดิน โดยความร่วมมือกันระหว่าง นิสิต นักศึกษาและอาจารย์ จากทุกคณะ / สถาบัน/สำนัก รวมทั้งศิษย์เก่า</p> <p>10. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ความร่วมมือของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมการประกวดนางสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโสในชุมชน การละเล่นไทย รวมทั้งการแสดงดนตรี และการแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ</p> <p>11. กิจกรรมประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ การละเล่นไทย การแสดงดนตรี และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมตาม ประเพณีไทย</p> <p>โครงการและกิจกรรมดังกล่าวเป็นบูรณาการ งานด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการจัดการเรียนการสอน ใน รายวิชาต่าง ๆ โดยทุกโครงการและกิจกรรมมีการประเมิน ความสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนด้านการทำนุบำรุง ศิลปะ และ วัฒนธรรม (BSRU4.1-06, BSRU4.1-13, BSRU4.1-14, BSRU4.1-15, BSRU4.1-16, BSRU4.1-17, BSRU4.1-18, BSRU4.1-19, BSRU4.1-20, BSRU4.1-21, BSRU4.1-22, BSRU4.1-23)</p>	<p>BSRU4.1-21 กิจกรรม สืบ สาน งาน ศิลปวัฒนธรรมและ โครงการ ตาม พระราชดำริ</p> <p>BSRU4.1-22 กิจกรรม สืบ สาน ประเพณี สงกรานต์บ้านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี 2557</p> <p>BSRU4.1-23 กิจกรรม ประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ปี 2557</p>
--	--	---

ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
5	นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการนำผลการประเมินโครงการและกิจกรรมมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสำนักฯ โดยจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ เครื่องลมทองเหลือง และการประกวด การแสดงวงเครื่องลมทองเหลือง (All about Brass) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโขนครุศาสตร์ บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 5 โครงการประกวดมารยาทงามตามวิถีไทยและโครงการดำเนินงานประเพณีต่างๆ (ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง กิจกรรม "บายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา) เป็นต้น</p> <p>ได้มีการนำผลการประเมินมาบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ ในการพิจารณา วิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ในปีต่อไป (BSRU4.1-03, BSRU4.1-04, BSRU4.1-05, BSRU4.1-13, BSRU4.1-14, BSRU4.1-20, BSRU4.1-22 BSRU4.1-23)</p>	<p>BSRU4.1-03แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย</p> <p>BSRU4.1-04 แผนกลยุทธ์สำนักฯ</p> <p>BSRU4.1-05 แผนปฏิบัติราชการสำนักฯ</p> <p>BSRU4.1-13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ เครื่องลมทองเหลืองฯ</p> <p>BSRU4.1-14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โขนครุศาสตร์ฯ</p> <p>BSRU4.1-20 กิจกรรมแห่เทียนพรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>BSRU4.1-22 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จ ประจำปี 2557</p> <p>BSRU4.1-23 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ ปี 2557</p>

6	เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการเผยแพร่กิจกรรมและบริการโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนเช่น การจัดทำหนังสือบริบทวัฒนธรรมหนังสือที่รวบรวมผลการดำเนินการในปี 2557-2558 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ (BSRU4.1-06) การจัดทำวารสารที่ทัศนวัฒนธรรมที่รวบรวมบทความด้านวัฒนธรรมโดยมีปราชญ์ด้านวัฒนธรรมย่านธนบุรี คณาจารย์ นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอกที่สนใจส่งบทความลงตีพิมพ์โดยจัดพิมพ์ต่อเนื่องทุกๆ ปี (BSRU4.1-08)	BSRU4.1-06 หนังสือบริบทวัฒนธรรม BSRU4.1-08 วารสารที่ทัศนวัฒนธรรม
ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
		นอกจากนี้ทางสำนักฯ ยังมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของสำนักฯ ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สื่อโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และ Facebook Fanpage เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและหลากหลายยิ่งขึ้น (BSRU4.1-24)	BSRU4 .1 -24 ภาพประกอบหน้าประชาสัมพันธ์จาก Facebook และ หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
7	กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	ไม่มีการดำเนินงานในส่วนนี้	

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 - 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 - 7 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
มีการดำเนินการ 6 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	5 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ

รายการหลักฐานแสดง

หมายเลข	ข้อมูลอ้างอิง
BSRU4.1-01	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-02	คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-03	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ
BSRU4.1-04	แผนกลยุทธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-05	แผนปฏิบัติราชการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-06	หนังสือบริบทวัฒนธรรม
BSRU4.1-07	รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายงานการประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-08	วารสารที่ทัศน์วัฒนธรรม
BSRU4.1-09	แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์
หมายเลข	ข้อมูลอ้างอิง
BSRU4.1-10	แผน กลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ
BSRU4.1-11	แผน กลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU4.1-12	แผน กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU4.1-13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง และการประกวด การแสดงวงเครื่องลมทองเหลือง (All about Brass)
BSRU4.1-14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จพระเจ้า 5
BSRU 4.1-15	โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
BSRU4.1-16	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง “จตุภาค สมังคี นฤมิต”
BSRU4.1-17	ตามรอยวีรบุรุษผู้กล้า ลัดเลาะย่านคลองบางหลวง ยลศิลป์ อารามย่านตลาดพลู สูดลองภาซีเจริญ
BSRU4.1-18	กิจกรรม "บายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับนิตินิยมปีการศึกษา ปี 2557"
BSRU4.1-19	กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
BSRU4.1-20	กิจกรรมแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU4.1-21	กิจกรรมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและโครงการตามพระราชดำริ

BSRU4.1-22	กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จ ประจำปี 2557
BSRU4.1-23	กิจกรรมประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ปี 2557
BSRU4.1-24	ภาพประกอบหน้าประชาสัมพันธ์จาก facebook และ หน้าเวปไซต์มหาวิทยาลัย และสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม